

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1719** /BXD-KTXD

Hà Nội, ngày **23** tháng **4** năm 2024

V/v xác định giá vật liệu xây dựng
khai thác tại mỏ theo cơ chế đặc thù.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3333/UBND-XD ngày 29/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đề nghị hướng dẫn xác định giá vật liệu xây dựng khai thác tại mỏ phục vụ cho Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với các mỏ thương mại được gia hạn thời gian khai thác: giá vật liệu xác định theo các quy định của pháp luật về giá, pháp luật về tài nguyên và các pháp luật khác có liên quan để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng tham vấn ý kiến của các Bộ (Tài chính, Tài Nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải) để được hướng dẫn.

2. Việc xác định và quản lý đối với các chi phí có liên quan đến cấp mỏ và khai thác vật liệu xây dựng tại các mỏ giao nhà thầu thi công xây dựng khai thác theo cơ chế đặc thù đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể tại văn bản số 1338/BXD-KTXD ngày 28/3/2024. Đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu hướng dẫn tại văn bản này, quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15¹ và quy định của pháp luật áp dụng cho Dự án thành phần 4 (nêu tại văn bản số 3333/UBND-XD) để thực hiện cho phù hợp.

Trường hợp các chi phí cấp mỏ và khai thác vật liệu xây dựng nêu trên sử dụng nguồn kinh phí từ dự án để thực hiện thì các hồ sơ liên quan đến khai thác vật liệu (gồm cả hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công phục vụ khai thác – nếu có) là một trong những hồ sơ thành phần thuộc dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng xem xét, triển khai theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng (để b/c);
- Lưu VT, Cục KTXD (Trọng);

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG



Đàm Đức Biên

¹ Về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.